



## นโยบายที่ ๑

### การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

#### ๑. จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

- จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่องาน “เทิดให้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมคาราวานจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามสถานที่ต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงเทิดพระเกียรติ และการให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนในบริเวณงาน เช่น การถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ การสาธิตการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อให้บริการซ่อมจักรยานและจักรยานยนต์แก่ประชาชน จุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหลายหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมจำนวนกว่า ๒๖๐ คน พร้อมรถ ๒๖ คัน เพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี บริเวณชุมชนท่าน้ำสามเสน และวัดอินทาราม เพื่อพัฒนาวัดร่วมกับชุมชน เป็นต้น และร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ดำเนินการบริการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน ทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค สำหรับในกรุงเทพฯ ให้บริการตามจุดเส้นทางผ่าน ๒๙ จุด และในส่วนภูมิภาค สอศ. ได้มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ๗๖ จังหวัด ให้บริการซ่อมรถจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมจุดละ ๑๐ คน โดยรวมจะมีผู้บริหาร ครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมให้บริการในกิจกรรมนี้กว่า ๑,๕๐๐ คน

- จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลางบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีการแสดงบน



เวทีกลางจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การแสดงเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถการแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การแสดงแพชชั่นโชว์ผ้าไทย การแสดงทอล์คโชว์วันแม่แห่งชาติ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมบริเวณด้านข้างเวทีกลาง ประกอบด้วย บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น Fix It Center บริการนวดสปา เสริมสวย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

- **จัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปิ่นเพื่อพ่อ”** รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปิ่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นของที่ระลึกกิจกรรม Bike for Dad ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณกลาง โดยเริ่มแจกให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการที่จะจัดทำหนังสือใน ๓ รูปแบบ คือ ๑) หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปิ่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ (เล่มหลัก) ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด A๔ จำนวน ๕๐๐ หน้า สำหรับแจกให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้งจัดทำเป็น e-Book บรรจุลงใน DVD ๒) หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปิ่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับแจกประชาชน) ขนาด A๕ จำนวน ๑๖๐ หน้า ในรูปแบบภาษาไทย สำหรับแจกให้กับประชาชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม ๓) หนังสือประมวลภาพ (ศธ.รวมใจภักดิ์) ขนาด A๔ จำนวน ๓๒๔ หน้า เพื่อประมวลภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ Bike for Dad ทั้งหมด จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้งจัดทำเป็น e-Book บรรจุลงใน DVD

- **จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** ครูสภาร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ที่ครูสภากำหนด โดยใช้การศึกษาทางไกลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๒๑๔ คน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ๘๓ คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๗ คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๗๐ คน สำนักงานพระพุทธศาสนา ๓๙ คน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ๕ คน

- **พระราชทานจักรยานแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจน และด้อยโอกาส** เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจักรยานแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปเรียนหนังสือเนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน จำนวน ๙,๙๐๐ คัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน และปล่อยคาราวานจักรยานพระราชทานแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยจะดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน จัดสรรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนการกุศล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ครอบครัวยากจนครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ต้องเดินเท้าและมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบและมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการดูแลตรวจสอบความพร้อมใช้งานของจักรยานพระราชทานก่อนมอบให้นักเรียน รวมถึงช่วยโรงเรียนจัดระบบดูแลรักษาจักรยานพระราชทานในระหว่างการใช้งาน เพื่อจักรยานจะได้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ส่งต่อให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปได้ เนื่องจากเป็นจักรยานยืมเรียน โดยมอบให้อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ทุกจังหวัดให้บริการดังกล่าว

- **จัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** ครูสภาได้จัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงในทางการศึกษา มีคำศัพท์การศึกษาร่วมสมัย จำนวน ๖๐ คำ ประกอบด้วย คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ แนวคิดและปรัชญาทางการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๓ คำ ปุชนิยาจารย์ของวงการการศึกษาไทย ๔ คำ และคำศัพท์การศึกษาร่วมสมัย ๔๓ คำ โดยได้เชิญศัพท์ “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ มาบัญญัติเป็นคำแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนาขอพระราชทานพระราชนุญาตให้เชิญมาบรรจุในสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยฉบับนี้ ทั้งนี้ได้มีการจัดพิมพ์ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

- **จัดงานชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑** จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นลูกเสืออากาศจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๓,๕๐๐ คน และลูกเสือจากต่างประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน เพื่อให้ลูกเสือเหล่าอากาศจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศจะได้มีโอกาสทำความรู้จักในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติในราชวงศ์จักรีทุก ๆ พระองค์ ทั้งยังได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวความคิดซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดภาพรวมความมั่นคงของชาติสืบต่อไป สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและกองทัพอากาศ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการชุมนุมลูกเสือเหล่าอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

- **จัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”** ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นการร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : ๗๐๐ ปี สังคีต - ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภ์ และศิลปิน และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็น



ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑๐๒ แห่ง รวมกว่า ๕,๐๐๐ คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการแสดงในงานครั้งนี้

สำหรับการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดจัดงาน ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพ โดยมีกำหนดจัดขึ้นประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา

## ๒. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การขยายผลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการบริการจัดการ รวมทั้งการรายงาน ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาแบบอย่างรวมทั้งสิ้น ๒๑,๑๑๗ แห่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๑๒๑ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๔๑ แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔,๑๑๗ แห่ง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๘ แห่ง รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” และ “สถานศึกษาพอเพียง” เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องนิทรรศการหอศิลป์ บริเวณชั้นล่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๒๕ แห่ง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

- สำนักงาน กศน. ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ในพื้นที่ กศน.ตำบล/แขวง จำนวน ๗,๔๒๔ แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี



เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และส่วนภูมิภาค จัดที่ กศน.ตำบล/แขวง ทุกแห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

- จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ๓๔๓ แห่ง และเอกชน ๒๒ แห่ง โดยมีผู้บริหาร และครูแกนนำจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน เข้า

- ร่วมการอบรม รวม ๖๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษาทุกแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ทบทวนเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน

- **โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ (๑) การจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน กศน. ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่สูง รวม ๑๔ จังหวัด จำนวน ๑,๕๐๐ คน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนองงาน จำนวน ๓๐๐ คน และ (๒) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ในพื้นที่สูง โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ทรงงาน จำนวน ๒๘๑ แห่ง เป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน การพัฒนาครูในพื้นที่ทรงงาน ค่าจ้างครู ทูนสำหรับครูเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ค่าสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน